





ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ให้ต่ำกว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย ๑๕๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๑๔ ราย และเสียชีวิต ๕๔ รายต่อเดือน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากโดยมีสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มต้นจากเยาวชนในสถานศึกษา จึงจะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศ ดังนี้

๑. ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด รวมทั้งรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๓. ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่